

Nếu bạn đang tìm hiểu về du học Đài Loan thì mời các bạn lắng nghe câu chuyện của mình để biết “Tại sao mình chọn Đài Loan và NCHU?” hay “cuộc hành trình thú vị của mình tại NCHU như thế nào?”

Đài Trung, tháng 10/2020

NCHU trong trái tim mình!

Từ khi mình còn nhỏ, mình cứ tò mò là “Tại sao có nhiều người sang Đài Loan lao động và gửi nhiều tiền về thế”. Rồi khi lớn hơn một chút, khi mình xem thời sự người ta hay nhắc đến những con rồng Châu Á thì mình lại thắc mắc “Tại sao quốc đảo nhỏ bé ấy lại là một quốc gia phát triển mà gần Việt Nam nhất”. Khi mình đi học cấp 3, được tiếp xúc nhiều hơn với Internet và có thể tự tìm hiểu nhiều hơn về Đài Loan, mình lại tự hỏi “Tại sao Đài Loan vừa có nền khoa học tiên tiến vừa có thể duy trì văn hóa truyền thống của họ”. Rất nhiều câu hỏi tại sao đó đã thôi thúc mình tìm hiểu nhiều hơn về quốc gia xinh đẹp này và bây giờ mình đang ở Đài Loan để giới thiệu với các bạn về cuộc sống thú vị của mình hiện tại.

Đài Loan và Đại học Quốc Gia Trung Hưng (NCHU) là một chân trời hoàn toàn mới với mình. Đất nước này không chỉ có ngành công nghiệp phát triển, mà còn có ngành nông nghiệp cũng vô cùng hiện đại. Nói đến nông nghiệp, lĩnh vực mà mình đang nghiên cứu và làm việc, thì NCHU là lựa chọn hàng đầu. Mình đã chọn chương trình Thạc sĩ nông nghiệp quốc tế (IMPA) để nộp hồ sơ và chọn du lịch nông nghiệp tại Đài Loan là đề tài nghiên cứu của mình.



Sau nhiều tháng ngày vất vả chuẩn bị hồ sơ và chờ đợi kết quả, cuối cùng mình đã nhận được thư mời nhập học của trường và tháng Sáu năm 2019. Khi cầm lá thư đó trên tay, trong mình là rất nhiều cảm xúc, vừa hạnh phúc và tự hào, lại vừa là sự lo lắng cho tương lai. Lúc đó mình đã tốt nghiệp đại học một năm, mình đang có một công việc tự kinh doanh tốt và đang phát triển ổn định. Làm sao mình có thể tương tượng hết được những gì đang chờ đợi mình ở Đài Loan trong những năm sắp tới và sau khi trở về thì mình sẽ có một công việc như vậy nữa hay không. Nhưng cuối cùng mình vẫn quyết định dừng công việc đó lại, bước ra khỏi vùng an toàn của mình để chuẩn bị đi học ở nước ngoài. Vì mình tin rằng đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để học hỏi và cải thiện bản thân mình rất rất nhiều. Thật lòng mà nói những điều đang diễn ra ở hiện tại đã chứng minh quyết định của mình là vô cùng đúng đắn.

Những gì diễn ra thực tế còn hơn cả những gì mình mong đợi về Đại học Quốc Gia Trung Hưng. **Đầu tiên là một hệ thống giáo dục quốc tế chất lượng cao và thực tiễn.** Vì NCHU có rất nhiều trung tâm và viện nghiên cứu hàng đầu nên các hội thảo và triển lãm khoa học quốc tế thường xuyên được tổ chức ở trường. Mỗi kì học đều có các giáo sư từ các đại học nổi tiếng trên thế giới đều đến giảng dạy, đặc biệt là chương trình thạc sĩ nông nghiệp quốc tế (IMPA) mà mình đang theo học. Ngoài học tập trên lớp, phần lớn các môn học đều có chuyến đi thực tế đến các công ty, trang trại hoặc những giám đốc, quản lý sẽ được mời đến trình bày về dự án mà công ty họ đang triển khai. Thông qua đó mình được trao cơ hội tìm hiểu về những xu hướng nghiên cứu khoa học hiện nay, như ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong sản xuất. Sinh viên IMPA sẽ có đề tài nghiên cứu đa dạng bao gồm cả khoa học tự nhiên và khoa học xã hội mà như giáo sư của mình, tiến sĩ Allen Hsieh, nói: “Học tập tại IMPA/IBPA không chỉ thú vị mà còn mở rộng kiến thức đa chuyên ngành bên cạnh chuyên môn nông nghiệp”. Do đó mình không chỉ tập trung vào đề tài của mình về du lịch nông nghiệp mà còn có cơ hội mở rộng kiến thức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Mỗi tuần cả lớp có một hội thảo chuyên đề thú vị, nơi mà sinh viên của lớp từ các lĩnh vực khác nhau sẽ thuyết trình về đề tài nghiên cứu của họ, ví dụ như bảo quản sau thu hoạch của xoài, rong biển, ảnh hưởng của nhựa trong đất, có người lại nghiên cứu về marketing, quản lý chuỗi cung ứng. Nói chung sự đa dạng và chất lượng quốc tế chính là lợi thế của IMPA và đó cũng là lý do mình lựa chọn chương trình này.



Điều thứ hai làm mình ấn tượng về NCHU là nhà trường luôn luôn trang bị những **cơ sở vật chất hiện đại nhất** để phục vụ việc học tập, thảo luận và giải trí của sinh viên. Thư viện và khu liên hợp thể thao là nơi mình yêu thích nhất. Đây là thư viện lớn và hiện đại nhất mà mình từng đến. Không chỉ có hàng nghìn cuốn sách quý giá, được viết bằng nhiều ngôn ngữ và trong nhiều lĩnh vực khác nhau, thư viện trường mình còn có phòng máy tính, phòng hội thảo và phòng giải trí đa phương tiện phục vụ miễn phí cho sinh viên. Là một sinh viên của NCHU bạn không chỉ cần học về kiến thức chuyên môn, bạn còn được nhà trường khuyến khích để trở nên toàn diện hơn cả về thể chất và tinh thần. Sau những giờ học tập căng thẳng, mình thường cùng bạn bè chạy bộ, đánh cầu lông, bơi và mình cũng mới học một môn thể thao mới là tennis.



Ban đầu mình nghĩ **cuộc sống của du học sinh** sẽ rất cô đơn, tuy nhiên điều đó không đúng tại đại học Trung Hưng. Nhà trường luôn quan tâm và nhiệt tình giúp đỡ

sinh viên quốc tế, đặc biệt là văn phòng hợp tác quốc tế (OIA) thường xuyên tổ chức những hoạt động ngoại khóa cho sinh viên như Halloween, Giáng Sinh hay trao đổi văn hóa giữa các quốc gia. Chính vì thế mình đã làm quen được rất nhiều bạn bè mới và có những trải nghiệm thú vị cùng nhau. Mình sống trong ký túc của trường cùng với nhiều sinh viên nước ngoài khác, họ đến từ nhiều châu lục khác nhau. Chúng mình chia sẻ cuộc sống sinh viên cùng với nhau, nhờ đó mình không chỉ hiểu hơn về các nền văn hóa khác nhau trên thế giới, mà còn có cơ hội sử dụng tiếng Anh hàng ngày. Thành thật mà nói lúc đầu tiếng Anh của mình không tốt lắm nhưng do sống trong môi trường quốc tế vô cùng đa dạng tại Trung Hưng mình đã cải thiện bản thân rất nhiều. Đây cũng là một môi trường lý tưởng để mình học thêm một ngoại ngữ mới – tiếng Trung. Thật là thiếu sót nếu không nhắc mình những người người bạn Đài tốt bụng. Nhờ có sự giúp đỡ của cô giáo Thảo và các bạn Đài, mình đã lấy được TOCFL 3 chỉ trong 1 năm. Họ không chỉ là những giáo viên tiếng Trung tốt, mà còn là những hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp. Họ đã dẫn mình đi tham quan ở nhiều nơi siêu đẹp và giới thiệu những đặc sản địa phương rất ngon.



Một lý do nữa khiến mình rất yêu mến ngôi trường mình đang học là còn bởi vì nó nằm ở **thành phố Đài Trung xinh đẹp và yên bình**. Mình yêu nhất là cái thời tiết của thành phố này, đặc biệt là mùa thu. Trời nắng nhẹ, ít mưa, không khí mát mẻ. Ngoài ra, Đài Trung cũng là thành phố duy nhất ở Đài Loan miễn phí cho cả xe buýt và xe đạp công cộng. Nếu bạn đi xe buýt dưới 10km và đi xe đạp dưới 30 phút thì bạn sẽ được miễn phí và như vậy là quá đủ đối với một sinh viên quốc tế để bạn khám phá thành phố xinh đẹp này. Đối với mình Đại học Trung Hưng giống như một ngôi nhà cho mình cảm giác bình yên và an toàn sau khi trở về từ những chuyến đi chơi xa. Năm 2020, có một sự kiện lớn ảnh hưởng lớn mọi người trên thế giới, đó là đại dịch Covid-19, nhưng mà ở Đài Loan mọi thứ diễn ra rất khác. Mỗi khi gọi điện về nhà, bạn bè và gia đình mình thường rất ngạc nhiên khi thấy cuộc sống của mình không hề bị gián đoạn vì Covid. Trong khi đại dịch diễn biến phức tạp trên toàn cầu, các quốc gia khác phải cho người dân ở nhà dài ngày, thì ở Đài Loan chúng mình vẫn đi học và đi làm bình thường. Chỉ có một điều duy nhất khác biệt là chúng mình nhận được mail của OIA thường xuyên hơn để nhắc nhở đeo khẩu trang và kiểm tra nhiệt độ cơ thể mỗi khi đến những nơi công cộng. Điều đó càng khiến mình thấy yêu mến Đài Loan hơn và quyết định đi học của mình ở quốc gia này là hoàn toàn chính xác.



Sau tất cả đó là sự biết ơn của mình đối với đất nước này, với NCHU, với những thầy cô giáo và bạn bè. Nếu không có họ thì mình sẽ không thể có cơ hội quý giá này để được học tập, cải thiện bản thân và có những kỉ niệm đẹp không thể nào quên trong trái tim mình. Cảm ơn Đài Loan!